

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๕๙

ช่องทางการให้บริการ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านส้อง โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๔๑ - ๒ ต่อ ๑๐๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และผู้ดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ
๑	ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอตระเบียน	๑๐ นาที	ผู้ยื่นคำขอ
๒	ตรวจสอบเอกสารยื่นขอตระเบียนพาณิชย์	๕ นาที	เจ้าหน้าที่
๓	ชำระค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน	๑๐ นาที	ผู้ยื่นคำขอ
๔	จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ ตรวจสอบและลงนามผู้ขอรับบริการใบทะเบียนพาณิชย์	๒๐ นาที	เจ้าหน้าที่

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ	รายการเอกสาร
๑	คำขอตระเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
๒	บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชย์
๓	สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชย์
๔	กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์มิได้เป็นเจ้าของบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ๔.๑ หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าของบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม ๔.๓ แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
๕	หนังสือมอบอำนาจ
๖	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
๗	กรณีประกอบพาณิชย์การค้าขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แดบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง ให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย หรือให้เช่าสำเนา ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
๘	กรณีประกอบพาณิชย์การค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดำเนินการและให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชย์มาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เรียกเก็บ ๕๐ บาท

ช่องทางการร้องเรียน และแนะนำการบริการ : มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ ๒ หมู่ ๕ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๔๑ - ๒ โทรสาร ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๔๓

๒) เว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบ้านส้อง www.bansong.go.th